

THÁI THỤY

Thu hoạch lúa xuân gắn với phòng, chống dịch



Nông dân xã Hồng Dũng (Thái Thụy) thu hoạch lúa xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Thái Thụy tích cực huy động nhân lực, máy móc tiến hành thu hoạch lúa xuân. Vụ thu hoạch lúa xuân năm nay diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân cần thực hiện nghiêm các

biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình thu hoạch lúa xuân.

Ba thôn Đông Hòa, Nam Bình và Bắc Thuận (xã Hồng Dũng) vừa mới hoàn thành cách ly y tế sau 21 ngày phong tỏa do có ca bệnh nhiễm Covid-19. Đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển

kinh tế - xã hội nên ngay sau khi dỡ bỏ phong tỏa người dân tại các địa phương vẫn duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mới nhưng không vì thế mà nhân dân chủ quan, lơ là phòng, chống dịch. Vì vậy, khi ra ngoài đồng ruộng thu hoạch lúa xuân, bà con vẫn đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nói chuyện, nhất là với các gia đình có trường hợp F1 mới hoàn thành cách ly tập

dân với một chiếc máy gặt đập liên hoàn đang tiến hành thu hoạch lúa. Nhanh tay buộc những bao thóc vừa mới thu hoạch xong bà Nguyễn Thị Lan, thôn Nam Bình chia sẻ: Lúa xuân đang trong thời điểm chín rộ nên ngay sau khi được dỡ bỏ phong tỏa, gia đình tôi đã bắt tay ngay vào thu hoạch lúa. Do thời tiết thuận lợi nên chỉ sau hơn 2 ngày đã thu hoạch được hơn 8 sào, năng suất đạt khá cao hơn 2,5 tạ/sào.

Cách đó không xa, hộ ông Phạm Văn Chính cũng đang tiến hành thu hoạch lúa xuân trên thửa ruộng hơn 4 sào của gia đình. Ông Phạm Văn Chính cho biết: Người dân trong thôn rất vui mừng, phấn khởi khi được dỡ bỏ phong tỏa. Mặc dù trong thời gian phong tỏa tại thôn không có ca nhiễm Covid-19 mới nhưng không vì thế mà nhân dân chủ quan, lơ là phòng, chống dịch. Vì vậy, khi ra ngoài đồng ruộng thu hoạch lúa xuân, bà con vẫn đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nói chuyện, nhất là với các gia đình có trường hợp F1 mới hoàn thành cách ly tập

trung nhưng vẫn phải theo dõi, giám sát sức khỏe tại địa phương.

Vụ xuân năm nay, xã Hồng Dũng gieo cấy được 714ha lúa. Đến ngày 31/5, toàn xã đã thu hoạch được trên 30% diện tích, năng suất ước đạt 71 tạ/ha. Ông Bùi Xuân Ngân, Chủ tịch UBND xã Hồng Dũng cho biết: Hiện nay, xã đang tích cực huy động máy móc, đơn đốc người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 10/6 để kịp thời gieo cấy lúa mùa. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, xã vẫn tiếp tục tuyên truyền người dân khi ra đồng thu hoạch lúa không được tập trung đông người, bắt buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Đối với các chủ máy gặt khi vào địa bàn hoạt động phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với người dân xã Hồng Dũng, các địa phương trong huyện Thái Thụy bắt đầu xuống đồng thu hoạch lúa xuân từ ngày 27/5 đến nay. Hiện nay, các trà lúa xuân trên địa bàn huyện đã chín rộ nên người dân đang tập trung huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn huyện: Huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung huy động nhân lực, máy móc để thu hoạch lúa xuân và làm đất gieo cấy vụ mùa; tổ chức, điều hành các chủ máy gặt, máy làm đất hợp lý theo vùng bảo đảm tiến độ thu hoạch lúa và làm đất gieo cấy vụ mùa. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, đơn đốc người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thu hoạch lúa xuân; sẵn sàng huy động nhân lực giúp đỡ các gia đình phải thực hiện cách ly do dịch Covid-19 thu hoạch mùa màng. Tính đến ngày 31/5, toàn huyện thu hoạch được hơn 2.000/12.350ha, năng suất ước đạt 71 tạ/ha, một số giống lúa lai, BC15 năng suất đạt khá cao hơn 72 tạ/ha. Dự kiến, toàn huyện thu hoạch xong 100% diện tích lúa xuân trước ngày 15/6 để bảo đảm cho việc sản xuất vụ mùa. Ngay sau khi thu xong lúa xuân, các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN tăng cường đơn đốc, hướng dẫn người dân tiến hành ngay việc làm đất, xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học. Qua đó, đẩy thời vụ lúa mùa càng sớm càng tốt, nhất là trà lúa mùa sớm để tạo điều kiện mở rộng diện tích cây màu vụ đông úa ấm.

TRẦN TUẤN

Kỹ thuật chọn và thả tôm giống

Chọn và thả giống là một khâu kỹ thuật hết sức quan trọng trong quy trình nuôi tôm, nó có thể quyết định tới thành bại của vụ nuôi. Hiện nay, trên thị trường tôm giống Thái Bình, tôm thẻ chân trắng và tôm sú chủ yếu được đưa ra từ miền Trung với chất lượng và kích cỡ khác nhau. Để chọn được tôm giống có chất lượng tốt, trước tiên phải chọn cơ sở sản xuất, cung cấp giống có uy tín. Tôm giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau đó, mới tiến hành chọn và thả tôm giống.

1. Chọn tôm giống

+ Đánh giá bằng cảm quan:

Kích thước: Với tôm thẻ chân trắng thường là P12 đến P15, có chiều dài 9 - 11mm (tôm sú là P15 - P20, chiều dài 15 - 18mm), kích cỡ đồng đều không dị hình, hình dáng cân đối, râu thẳng kéo dài tận đuôi.



Ảnh minh họa

Màu sắc: Tôm khỏe mạnh có màu sắc sáng trong, ruột đầy thức ăn (tôm sú thường có màu nâu sáng).

Phân xạ: Nhìn vào bể, tôm hoạt động mạnh, bơi lội nhiều, bám thành bể, khi đưa vào chậu chứa khoảng 10 lít nước, xoay tròn dòng nước, tôm tủa ra xung quanh và bơi ngược dòng, không tụ vào giữa chậu khi dòng nước dừng xoay là tôm có chất lượng tốt.

+ Đánh giá bằng gây sốc:

Tôm khỏe sống trong bể có độ mặn khoảng từ 30 - 33‰, gây sốc bằng cách vớt 300 con tôm giống thả vào chậu chứa khoảng 5 lít nước có độ mặn 10‰. Sau 1 giờ nếu tôm sống trên 80% thì nên lựa chọn, nếu tỷ lệ sống thấp hơn không nên mua.

2. Mật độ nuôi

Mật độ nuôi tùy theo loài tôm giống, điều kiện ao đầm và trình độ kỹ thuật của người nuôi nên thả giống với mật độ sau:

Tôm thẻ chân trắng: 40 - 60 con/m² (nuôi bán thâm canh); 60 - 150 con/m² (nuôi thâm canh); 180 - 220 con/m² (ao nuôi theo hướng công nghệ cao).

Tôm sú: Thái Bình hiện nay chủ yếu nuôi tôm sú bằng hình thức nuôi quảng canh cải tiến mật độ từ 7 - 10 con/m².

3. Thả tôm giống

Trước khi thả giống cần báo cho cơ sở bán giống độ mặn của ao nuôi trước 2 - 3 ngày để điều chỉnh độ mặn bảo đảm sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và trong bể giống không quá 5‰. Nên thả tôm giống vào những ngày nắng nhẹ, tránh mưa và gió mùa, thời gian thả vào khoảng 6 - 8 giờ sáng hoặc 5 - 6 giờ chiều. Khi tôm giống được vận chuyển về tới ao cần cho túi chứa tôm xuống ao ngâm trong vòng từ 20 - 30 phút để cân bằng nhiệt độ giữa túi chứa tôm và nhiệt độ ao nuôi. Vị trí thả tôm giống cách bờ khoảng 2 - 3m, nên thả nhiều điểm trong cùng một ao nuôi tạo ra sự phân tán đều trong ao thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc. Khi thả tôm giống nên đổ từng túi tôm ra chậu, cho dần nước ao vào chậu nghiêng thành chậu cho tôm tụt bơi ra những con tôm yếu hoặc bị chết trên đường vận chuyển sẽ đọng lại dưới đáy chậu.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Bước tiến của MB Thái Bình

Có mặt tại Thái Bình từ tháng 1/2014, đến nay, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Thái Bình (MB Thái Bình) đã tạo dựng được sự tin nhiệm và gắn bó của khách hàng; chủ động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại, từ đó đáp ứng kịp thời các nhu cầu giao dịch tài chính khách hàng. Nếu như trước đây, khi mỗi lần sử dụng các dịch vụ của MB Thái Bình, chi Phạm Thị Tuyết, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đều phải đến trụ sở ngân hàng để thực hiện các giao dịch trực tiếp thì hai năm trở lại đây, thông qua APP của MB trên điện thoại thông minh, ngay đến cả việc thực hiện các giao dịch vay tiền, chi Tuyết cũng không phải đến trụ sở ngân hàng nữa. Chị tâm sự: Hầu hết các dịch vụ trên APP của MB như chuyển tiền; gửi tiết kiệm; thanh toán tiền điện, nước, điện thoại; vay tiền... tôi đều đã sử dụng. Tôi rất hài lòng bởi việc thực hiện các giao dịch này rất nhanh chóng, đơn giản, dễ sử dụng; không những thế, các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản còn được MB thực hiện miễn phí nên

đã giúp tôi giảm được một phần chi phí khi thực hiện các giao dịch thanh toán. Ông Trần Thanh Thủy, Giám đốc MB Thái Bình cho biết: Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, MB Thái Bình đã chủ động xây dựng mô hình quản trị hiện đại, cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường quản trị rủi ro. Từ thế mạnh sẵn có và việc xác định rõ những phân khúc khách hàng, phân khúc thị trường "lõi", từ năm 2019 đến nay, MB Thái Bình đã chú trọng triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển các dịch vụ bán lẻ và các sản phẩm ngân hàng điện tử. Thông qua ứng dụng APP dành cho khách hàng cá nhân và Biz APP dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ tiện ích của ngân hàng như: chuyển tiền nhanh 24/7, chuyển tiền bằng số điện thoại, rút tiền từ thẻ ATM, gửi thiệp điện tử và tặng quà, thanh toán các loại hóa đơn, đặt vé máy bay, kết nối tài khoản của các thành viên trong gia đình... Nếu như năm 2019, toàn Chi nhánh mới

chỉ có 1.973 khách hàng cài đặt APP và Biz APP thì năm 2020 có tới 5.994 khách hàng cài đặt APP và Biz APP, tăng gần 204% so với năm 2019. Và chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng số khách hàng cài đặt APP và Biz APP của MB đã đạt 4.397 khách hàng; từ đó nâng tổng khách hàng sử dụng APP và Biz APP của MB Thái Bình đạt hơn 12.000 người, chiếm 30% tổng số khách hàng của toàn Chi nhánh. Với mục tiêu chuyển đổi số, vừa qua MB Thái Bình còn đầu tư máy nộp và rút tiền tự động (CRM) tại trụ sở chính của Chi nhánh với trung bình khoảng 180 giao dịch/ngày, từ đó góp phần giảm tải cho bộ phận giao dịch cũng như tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng.

Không chỉ chú trọng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, trong quá trình điều hành hoạt động, MB Thái Bình luôn bám sát các chỉ đạo của tỉnh, của Ngân hàng Nhà nước và định hướng kinh doanh của hội sở với phương châm khách hàng là trọng tâm để phục vụ và khai thác tối đa lợi ích của khách hàng; trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Chỉ sau

2 tháng đi vào hoạt động, đến tháng 4/2016, MB Thái Bình đã mở phòng giao dịch đầu tiên tại huyện Hưng Hà và đến tháng 7/2016, MB Thái Bình tiếp tục mở thêm phòng giao dịch tại huyện Thái Thụy, từ đó nâng tổng số điểm giao dịch của MB tại Thái Bình lên 3 điểm giao dịch với tổng số cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh đến nay là 48 người. Bên cạnh việc chú trọng mở rộng thị trường hoạt động, ngay từ khi thành lập, MB Thái Bình còn tập trung cho vay hướng đến các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, đồng thời tập

trung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, cho vay hộ kinh doanh tại các trung tâm và các tuyến phố chính... Sau 7 năm thành lập, đến hết năm 2020 tổng tài sản của Chi nhánh đã đạt 2.422 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2016; tổng nguồn vốn huy động đạt 1.442 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2016; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2016, trong đó cho vay doanh nghiệp chiếm gần 57% tổng dư nợ cho vay với 65 doanh nghiệp đang vay vốn. Trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, MB Thái Bình đã thực

hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 6 khách hàng với dư nợ gần 91 tỷ đồng; giảm lãi suất từ 0,5 - 1%/năm so với trước khi có dịch Covid-19 với doanh số giải ngân từ ngày 23/1/2020 đến nay đạt khoảng gần 2.300 tỷ đồng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp, từ khi thành lập đến nay, MB Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, được tặng bằng khen của UBND tỉnh (năm 2017, 2018) và cờ thi đua của UBND tỉnh (năm 2019, 2020).

MINH HƯƠNG



Giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Thái Bình.

Thời tiết nắng nóng dễ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: tiêu chảy, thương hàn, dịch tả, tụ huyết trùng... gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Do đó, để duy trì hoạt động chăn nuôi, các hộ chăn nuôi cần chủ động các biện pháp "giải nhiệt" cho đàn vật nuôi khi bước vào thời điểm nắng nóng. Duy trì nuôi từ 2.000 - 3.000 con gà đẻ, từ 3 năm trở lại đây ông Nguyễn Văn Năng, xã Thụy Bình (Thái Thụy) lắp đặt hệ thống phun nước trên mái chuồng để chống nóng cho đàn gà. Ông chia sẻ: Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Giá trứng, gà thương phẩm giảm trong khi thức ăn chăn nuôi liên tục tăng giá. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong chăn nuôi, được sự hướng dẫn của đơn vị chuyên môn, gia đình

"Giải nhiệt" cho vật nuôi

tôi đã chủ động vệ sinh chuồng trại, thay đệm lót sinh học để hạn chế sinh nhiệt trong chuồng nuôi, xây dựng thêm chuồng để tách đàn, giảm mật độ vật nuôi trong thời điểm nắng nóng, đồng thời đầu tư lắp đặt hệ thống ống nước phun xoay trên mái để chống nóng. Bên cạnh đó, tôi bổ sung các loại vitamin và các chất điện giải như Bcomplex, vitamin C vào nước uống nhằm tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi; thức ăn được bổ sung canxi, cải thiện đáng kể sản lượng trứng và chất lượng vỏ trứng...

Đề đạt tái đàn sau "con bão" bệnh dịch tả lợn châu Phi, ông Nguyễn Văn Chiêu, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chia sẻ:

Gia đình tôi hiện nuôi gần 100 con lợn. Để bảo vệ đàn lợn khỏe mạnh và phát triển tốt, trước khi bước vào mùa nắng nóng, tôi kiểm tra lại hệ thống chuồng trại, lắp đặt bổ sung xốp làm mát mái, vệ sinh thiết bị làm mát chuồng trại; bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng ngay từ đầu hè để đàn lợn tăng sức đề kháng, phát triển khỏe mạnh. Những ngày nắng nóng, gia đình tôi thường xuyên bật quạt điện, tắm cho đàn lợn và phun nước trực tiếp lên mái chuồng đồng thời điều chỉnh giờ ăn...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, mùa nắng năm nay có nền nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 cao hơn trung bình nhiều

năm từ 0,5 - 1°C; nắng nóng có khả năng xảy ra từ 4 - 6 đợt, tập trung trong hai tháng 6, 7; nhiệt độ có thể lên đến 39°C. Do đó để giảm tình trạng mất nước, kiệt sức, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, đặc biệt là gia súc mang thai, đang tiết sữa; gia cầm đẻ; con non và chăn nuôi mật độ cao. Để chủ động các biện pháp phòng nóng cho đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện kiểm tra, làm mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống làm mát chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm. Đối với chuồng nuôi khép kín cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống làm mát, quạt thông gió; chuẩn bị lưới đen che đàn

mát, cửa sổ các chuồng khi có nắng chiếu vào, đặc biệt lưu ý khu nuôi gia súc mang thai, gia súc đẻ, gia cầm sinh sản. Chuẩn bị phương án phun xoay nước trên mái chuồng, lắp đặt hệ thống phun sương trong chuồng; kiểm tra bảo đảm hệ thống phát điện hoạt động tốt. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cung cấp nước uống, luôn bảo đảm đủ lượng nước uống sạch, mát cho vật nuôi theo nhu cầu, nhất là những ngày nắng nóng; thực hiện nuôi đúng chế độ dinh dưỡng tốt cho vật nuôi, trong đó chú trọng điều chỉnh tăng chất béo và giảm tinh bột để hạn chế quá trình sinh nhiệt của vật nuôi. Cho ăn thức ăn tinh vào sáng sớm và chiều tối, tăng cường bổ sung vitamin C, chất điện giải vào nước uống; thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm

phòng; tiêm vào sáng sớm hoặc chiều tối. Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, chủ động phát hiện và xử lý sớm các trường hợp dịch bệnh nguy hiểm phát sinh. Bà Bùi Thị Chuyên, Trung tâm Khuyến nông

Thái Bình cho biết: Bên cạnh các biện pháp phòng, chống nóng cho vật nuôi trong mùa hè, ngành chuyên môn khuyến cáo các hộ chăn nuôi vào thời điểm nắng nóng cần thường xuyên thu dọn, vệ sinh chuồng trại; thực

hiện tiêu độc, khử trùng trong và ngoài chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh khu chăn nuôi để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát sinh dịch bệnh.

NGÂN HUYỀN



Để chống nóng cho vật nuôi, người chăn nuôi cần thực hiện nuôi đúng mật độ.